

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG**

Số: 615/UBND-TNMT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Đông, ngày 24 tháng 5 năm 2021

V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn Khe Tre;

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 là **“Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”** (*“We're part of the solution - For Nature”*). Thông điệp này tiếp tục chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.

Và Ngày 05 tháng 6 hằng năm được Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Năm 2021, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được UNEP lựa chọn là **“Phục hồi Hệ sinh thái”** (*Ecosystem Restoration*). Năm nay là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương; giúp xóa đói giảm nghèo; chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra tuyên bố giai đoạn 2021 – 2030 là “Thập kỷ về phục hồi Hệ sinh thái” nhằm nhân rộng trên quy mô lớn việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và bị phá hủy để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, nguồn nước và đa dạng sinh học. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra nội dung hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2021 là “Phục hồi Hệ sinh thái”.

Diễn tiến tiêu cực hiện nay đối với các hệ sinh thái và đa dạng sinh học sẽ làm suy yếu tới 80% tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc liên quan đến nghèo đói, y tế, tiêu dùng, sản xuất bền vững, nước, đô thị, khí hậu, đại dương và đất đai. “*Không có thời điểm nào tốt hơn hiện nay để đến với nhau trên hành tinh này*”. Hành động chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái là hai mặt của cùng một đồng xu. Vì vậy chúng ta cần phát triển các chính sách ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài thực vật và động vật.

Hơn bao giờ hết việc hạn chế tối đa phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí, “Giải quyết ô nhiễm nhựa”, bắt đầu thập kỷ phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường phải cần sự chung tay của toàn thể cộng đồng.

Nhằm triển khai hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên và thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021, UBND huyện đề nghị các cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương, và phù hợp với tình hình mới trong phòng chống Dịch Covid-19, tùy theo điều kiện cụ thể, việc tổ chức hoạt động hưởng ứng các sự kiện trên theo hướng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa cao, tập trung các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện, bền vững với môi trường.

2. Tổ chức các chiến dịch truyền thông hướng về chủ đề hạn chế phát thải khí ô nhiễm, thải chất thải nhựa, chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tham gia vào các hoạt động bảo vệ các loài động vật hoang dã và nghiêm cấm kinh doanh, mua bán, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã dưới mọi hình thức tới cán bộ công nhân viên và cộng đồng dân cư, đặc biệt tại các nhà hàng, khách sạn, chợ và khu du lịch; từ đó hình thành ý thức tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường; sống hài hòa với thiên nhiên.

3. Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu trong đó tập trung vào chất thải nhựa, cụ thể có các giải pháp về quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhựa được quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

4. Tiếp tục đẩy mạnh hành động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”; thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn;

Triển khai có hiệu quả, thiết thực Đề án Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”; “Nhặt một cọng rác bạn đã làm cho Huế sạch hơn”; Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa”; Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch – Sáng” cấp xã, phường theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh.

5. Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời trên địa bàn tỉnh và Công văn số 2669/UBND-NN ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD (bao gồm các loài chim trời).

6. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 như:

- Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu bằng chất liệu vải dễ phân hủy, thân thiện với môi trường về chủ đề môi trường tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động về bảo vệ môi trường; khuyến khích, ưu tiên sử dụng màn hình led để tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị;

- Phòng Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh trọng trong việc thu gom xử lý chất thải y tế; thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng theo đúng quy định và khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế;

- UBND các xã, thị trấn Khe Tre chỉ đạo và phối hợp tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn như: thực vật bèo tây, cây mai dương; diệt ốc bươu vàng, tôm hùm đất,... giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư; khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước (đảm bảo theo quy định của công tác phòng chống dịch Covid-19);

Tăng cường hiệu quả hoạt động trồng cây, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, lũ ống, lũ quét, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học;

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động về môi trường hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới năm 2021;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chỉ đạo hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt và các hoạt động truyền thông môi trường; tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động.

Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương triển khai kịp thời. Báo cáo kết quả hoạt động gửi về UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 10/7/2021** và gửi file đính kèm theo địa chỉ: *Email: tnmt.namdong@thuathienhue.gov.vn*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hồ